



THÁI THỤY

Hiệu quả xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Thái Thụy có chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Thái Thụy có 66 tổ chức cơ sở đảng, 471 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 13.183 đảng viên. Từ khi thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ông Phạm Xuân Quang, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ huyện giai đoạn 2022 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/HU. Sau 2 năm triển khai, huyện có 62 chi bộ xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, trong đó có 36 chi bộ được công nhận, chiếm 58,06%. Các

chi bộ đạt kiểu mẫu đã duy trì, phát huy, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, từ đó từng đảng viên đã tự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở rà soát, lựa chọn để đăng ký. Năm 2023, căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã Thụy Dân đã lựa chọn Chi bộ thôn An Tiêm 1 xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Ông Lê Minh Nguyệt, Bí thư Chi bộ chia sẻ: Ngay sau khi được lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đảng viên về các tiêu chí, bên cạnh đó xây dựng chương trình hành động,

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Trong đó, mỗi đảng viên phụ trách khu dân cư, hàng tháng phải báo cáo định kỳ với chi bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ cũng như tư tưởng của quần chúng nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Trong năm 2023, Chi bộ đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đặc biệt, căn cứ thực tiễn địa phương, một số tuyến đường trong thôn chưa có đèn đường chiếu sáng để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân đi lại vào ban đêm, Chi bộ đã đưa nội dung vào họp và ra nghị quyết chuyên đề triển khai nội dung này trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kế hoạch để

ra thực hiện 1 năm nhưng chỉ sau 4 tháng đã hoàn thành, chúng tôi đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân và con em xa quê đóng góp 174 triệu đồng lắp mới 91 cột đèn led trên 5 tuyến đường chính và 12 tuyến đường nhánh. Khi chủ trương đúng, cán bộ quyết tâm, đảng viên và nhân dân đồng lòng thì sẽ đạt kết quả cao. Ông Trần Văn Bằng, thôn An Tiêm 1 chia sẻ: Tôi thấy thực hiện mô hình lắp đèn đường chiếu sáng là chủ trương đúng đắn của Chi bộ thôn. Gia đình tôi đã đóng góp 1,8 triệu đồng để cùng người dân trong thôn mua cột đèn, bóng, đường dây... Từ ngày có điện chiếu sáng, chúng tôi đi lại thuận tiện, an ninh cũng được đảm bảo hơn, đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ông Lê Thanh



Chi bộ thôn An Tiêm 1, xã Thụy Dân (Thái Thụy) đã huy động nguồn lực xã hội hóa lắp mới 91 cột đèn led trên 5 tuyến đường chính và 12 tuyến đường nhánh với tổng kinh phí 174 triệu đồng.

Bường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thụy Dân cho biết: Năm 2023, Đảng bộ xã có Chi bộ thôn An Tiêm 1 được công nhận đạt mô hình chi bộ kiểu mẫu. Nhận thấy mô hình lắp đèn led chiếu sáng trên các tuyến đường của Chi bộ thôn An Tiêm 1 hiệu quả và tiết kiệm điện, các chi bộ khác đã học và làm theo. Hiện nay, 16km đường giao thông trên địa bàn xã đã có hệ thống đèn led chiếu sáng, góp phần cùng địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Thực tiễn cho thấy, sau

2 năm thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, các chi bộ đạt kiểu mẫu của huyện Thái Thụy đều thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng; đảng viên hiểu và xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, nâng cao thực chất chất lượng sinh hoạt chi bộ; cụ thể hóa, bổ sung các nội dung chi sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đã đưa ra các giải pháp mới, cách làm hay, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Bà Đỗ Thị Dưa, Bí thư

Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Văn chia sẻ: Chi bộ rất vinh dự được công nhận chi bộ kiểu mẫu năm 2023. Xác định được vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ đã đăng ký nội dung "Làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường". Kết quả, nhà trường đã huy động nguồn lực xã hội hóa hoàn thành khu vui chơi "Vườn cổ tích" với tổng kinh phí 132 triệu đồng và lắp đặt 17 điều hòa tại 9 phòng

học trị giá 145 triệu đồng. Năm học 2022 - 2023, chất lượng giáo dục của Trường được nâng lên, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 100% giáo viên đạt chuẩn, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 8/2023.

Ông Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để Thái Thụy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023, kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, giá trị sản xuất ước đạt 33.490 tỷ đồng, tăng 13,77% so với năm 2022. Năm 2024, Đảng bộ huyện có 63 chi bộ đăng ký chi bộ kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu đề ra, Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và ban hành các văn bản cụ thể phù hợp với tình hình địa phương; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình; kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng các mô hình chi bộ kiểu mẫu có cách làm hay, sáng tạo.

NGUYỄN THẨM

Tác phẩm tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX, năm 2024.

Lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong phụ nữ



Một trận đấu trong giải giao hữu bóng chuyền hơi nữ cấp tỉnh năm 2024.

Phong trào thể dục thể thao luôn được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm tổ chức, phát triển sâu rộng, tạo sân chơi bổ ích cho chị em phụ nữ. Các hoạt động này đã trở thành nhu cầu thiết yếu, giúp nâng cao sức khỏe và làm phong phú đời sống tinh thần của phụ nữ.

Khi tiếng nhạc vang lên cũng là lúc những động tác tay, những bước chân nhịp nhàng, uyển chuyển hòa theo tạo không khí tươi vui là điều dễ nhận thấy tại các buổi tập dân vũ của phụ nữ các xã ở huyện Kiến Xương. Ai ai cũng phấn khởi, bước nhảy đều tăm tắp theo nền nhạc. Sự nhuần nhuyễn đó có được từ chính sự hào hứng tập luyện bền bỉ của phụ nữ nơi đây trong nhiều năm qua. Chị Phạm Thị Huệ, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) cho biết: Lúc đầu chị em tập luyện chân tay còn cứng, nhưng khi tập đến buổi thứ hai, thứ ba thì quen dần, nhuần nhuyễn hơn. Với chị Bùi Thị Thúy, xã Bình Định (Kiến Xương) tập dân vũ không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp vóc dáng thon gọn hơn. Sau một thời gian tập dân

vũ cùng với chế độ ăn uống hợp lý, chị đã giảm được 3kg. Dân vũ thể thao là bộ môn không quá cầu kỳ, chọn bài đơn giản, trang phục thoải mái nên thu hút đông đảo phụ nữ tham gia luyện tập. Các điệu nhảy được cải biên từ điệu valse, cha cha cha, tango, hay lồng ghép qua các làn điệu dân ca, các bài hát thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, những ca khúc cách mạng... Bà Đào Thị Toan, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Trong sân tập có cả người già, người trẻ, người trung tuổi, đặc biệt là các cụ già, cao tuổi nhất là 80 tuổi vẫn tích cực hàng say đi tập. Mặc dù ban ngày bận bịu với công việc gia đình, có chị buôn bán, có chị đi làm ở công ty nhưng buổi tối vẫn dành 1 giờ để ra sân nhà văn hóa tập dân vũ.

Với nhiều ưu điểm: dễ chơi, dễ tập luyện, không yêu cầu cao về thể lực, chi phí đầu tư sân bãi thấp, phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhất là đối với nữ giới nên vài năm gần đây phong trào tập luyện bóng chuyền hơi phát triển trong các cấp hội phụ nữ. Chị Nguyễn Ngọc Bích, thành viên đội bóng chuyền hơi nữ xã An Lễ (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi là nhân viên văn phòng, thời gian ngồi rất nhiều, tôi chọn bóng chuyền hơi để tập luyện sau giờ làm việc. Đội bóng chuyền hơi nữ xã An Lễ đã thành lập được 3 năm. Môn thể thao rất bổ ích, giúp nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai, giải tỏa căng thẳng, ai cũng tham gia được nên mọi người đều yêu thích. Không chỉ vui, khỏe nhờ bóng chuyền hơi mà tình thân đoàn kết, gắn bó giữa thành viên trong các câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ cũng được nâng cao. Bên cạnh đó, việc thi đấu giao hữu cũng diễn ra thường xuyên càng khích lệ tinh thần tập luyện của chị em. Giải giao hữu bóng chuyền hơi nữ cấp tỉnh năm 2024 được tổ chức thành công vào đầu tháng 3 vừa qua. Giải đã thu hút gần 100 vận động viên của 11 đội bóng của các huyện, thành phố và các đơn vị. Theo đánh giá, giải đã thực sự tạo ra sân chơi bổ ích, các vận động viên được thi đấu và thêm động lực rèn luyện kỹ năng bản thân. Bà Đinh Thị Thể, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng

XUÂN PHƯƠNG

Hiện nay, ở nhiều trường học trong tỉnh đã thành lập các câu lạc bộ (CLB) nhằm tạo môi trường giáo dục toàn diện tốt nhất cho học sinh. Hoạt động của các CLB trong trường học không chỉ là nơi để trải nghiệm mà còn giúp học sinh khám phá, hình thành và rèn luyện năng lực, phẩm chất bản thân từ sớm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường học hạnh phúc.

Cứ chiều thứ hai đầu tiên của tháng, tất cả thành viên của CLB Tình nguyện Trường THPT Đông Thụy Anh lại tập hợp, sinh hoạt và lên kế hoạch công việc trong tháng. Được thành lập hơn 6 năm, CLB duy trì hoạt động hiệu quả với hơn 80 thành viên. Vào dịp khai giảng, kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh vào lớp 10..., các thành viên trong màu áo xanh tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh; dịp lễ, tết, tổ chức thu gom phế liệu, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, bỏ biển trên địa bàn huyện hoặc gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... Em Nguyễn Đức Hiến, Chủ nhiệm CLB tình nguyện nhà trường chia sẻ: Ngày em đi thi vào lớp 10, được anh chị tình nguyện viên giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình. Sau này, khi trở thành học sinh của Trường, có đợt tuyển thành viên, em đăng ký ngay. Được tham gia các hoạt động, em cảm thấy thời học sinh của mình có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa. Thấy giáo Lê Tất Kỳ, Bí thư Đoàn trường cho biết: Trường THPT Đông Thụy Anh có các CLB gồm: Tình nguyện, STEM (khoa học - kỹ thuật), văn học, thể thao, tiếng Anh và truyền thông. Các CLB sinh hoạt theo lịch hàng tháng dưới sự hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn trường và được giáo viên bộ môn liên quan tư vấn. Chủ nhiệm CLB phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên. Tham gia CLB, học sinh còn có dịp thử sức, cọ xát tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp huyện do Huyện đoàn, Tỉnh đoàn, các sở, ngành tổ chức. Nhiều học sinh trong CLB STEM của trường đã

Phát huy vai trò câu lạc bộ trong học sinh

giành giải cao tại các cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh. Không chỉ khởi THPT mà các cấp học khác đều có CLB dành cho học sinh. Tại Trường Tiểu học Đông Sơn (Đông Hưng), CLB Thể thao của trường thu hút khá nhiều học sinh tham gia. Ông Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: CLB Thể thao của trường bao gồm các môn bóng bàn, đá cầu, cờ vua, bóng rổ, điền kinh, bóng đá. Dưới sự dìu dắt, hướng dẫn của thầy giáo Mai Đình Tăng, cô giáo Đỗ Thị Thủy cùng các thầy cô giáo bộ môn và sự ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ học sinh, nhiều em đã bộc lộ khả năng, niềm đam mê và tham gia hoạt động thể thao sôi nổi. CLB Thể thao được thành lập vào tháng 9/2023, chỉ sau 1 tháng tập trung rèn luyện, nhiều học sinh trong CLB đã giành giải cao trong Hội khỏe Phù Đổng. Em Bùi Thị Yến Nhi, lớp 4C đạt giải nhất môn bóng bàn cấp cụm cho biết: Sau một thời gian được các thầy cô hướng dẫn, em thấy kỹ năng của mình tiến bộ hơn nhiều, đặc biệt là việc xử lý những pha cầu khó của đối thủ. Không chỉ em mà

rất nhiều bạn trong CLB đạt giải cao tại Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm, cấp huyện. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự đồng lòng ủng hộ của các bậc phụ huynh, hiện nay Trường Tiểu học Đông Sơn có cơ sở vật chất khá tốt với phòng chức năng đầy đủ để các em tập luyện. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường phát huy hơn nữa hiệu quả của CLB Thể thao. Qua đó giúp học sinh thêm tự tin, mạnh dạn, tạo động lực học tập, phấn đấu mọi mặt cho các em theo đúng mục tiêu giáo dục toàn diện. Hiện nay, toàn tỉnh có 741 cơ sở giáo dục với hàng nghìn CLB học sinh trong các trường học được thành lập. Theo nhận thấy có giáo phụ trách CLB ở các nhà trường, tham gia sinh hoạt trong CLB, các em có cơ hội để được hoàn thiện những kỹ năng và thể hiện mình trong tập thể. Đặc biệt, nhiều học sinh vốn rất rụt rè, nhút nhát nhưng sau một thời gian tham gia CLB đã có kỹ năng ứng xử, giao tiếp, chủ động, tự tin thể hiện sự trưởng thành bản thân, mạnh dạn thể hiện tư duy độc lập. Vì thế, CLB ngoài rèn kỹ năng,

còn là nơi phát hiện, chăm chút và bồi dưỡng tài năng. Ông Phạm Văn Trung, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các CLB trong trường học đang là một giải pháp quan trọng, thiết thực để giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện để thực hiện phương châm "học đi đôi với hành", phát triển tối đa khả năng của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, để các CLB trong trường học hoạt động hiệu quả hơn nữa, bên cạnh sự nỗ lực của giáo viên phụ trách CLB thì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các CLB cũng là những yếu tố quan trọng cần được quan tâm, đầu tư. Ngoài ra, việc xây dựng đa dạng các hình thức sinh hoạt CLB gắn liền với chuyên môn theo từng chủ đề, chủ điểm; sự chỉ đạo sát sao, định hướng hoạt động của ban giám hiệu; có đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời, nghiêm túc... cũng là những yếu tố giúp các CLB trong trường học phát huy tối đa hiệu quả, hoạt động đúng hướng, trở thành hình thức sinh hoạt, học tập lý tưởng cho học sinh ngoài giờ học chính khóa.

DẶNG ANH



Nhiều thành viên CLB Thể thao Trường Tiểu học Đông Sơn (Đông Hưng) đạt giải cao tại hội khỏe Phù Đổng các cấp.